



TIN QUỐC TẾ



## WTO kết nạp thêm thành viên mới

Sau 30 ngày kể từ ngày trao Văn bản chấp thuận Nghị định thư gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho Tổng giám đốc WTO, Comoros và Timor Leste đã chính thức trở thành thành viên thứ 165 và 166 của tổ chức này, lần lượt vào ngày 21/8/2024 và 30/8/2024. Đây là những cột mốc quan trọng đánh dấu sự mở rộng và phát triển của WTO trong năm 2024, đồng thời củng cố vị trí của tổ chức này trong hệ thống thương mại quốc tế.

Trên thực tế, quá trình đàm phán gia nhập WTO của hai quốc gia này đã kéo dài nhiều năm (17 năm đối với Comoros và 9 năm với Timor-Leste). Đến tháng 01/2024, các cuộc đàm phán này mới chính thức hoàn tất. Sau đó khoảng một tháng, vào ngày 26/02/2024, các nước thành viên đã đồng thuận thông qua việc gia nhập của cả hai nước trong một buổi lễ đặc biệt tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 (MC13).

Việc chính thức trở thành thành viên của WTO cho thấy thiện chí và nỗ lực rất lớn của Comoros và Timor Leste trong việc cải cách kinh tế và điều chỉnh hệ thống pháp luật để đáp ứng các quy tắc, nguyên tắc của WTO. Đây không chỉ là bước tiến lớn của hai quốc gia này trong hành trình hội nhập kinh tế toàn cầu mà còn là một lá phiếu tín nhiệm đối với WTO và những giá trị cốt lõi của tổ chức về tính cởi mở, minh bạch, pháp quyền và quản trị tốt trong bối cảnh những nghi ngại với hệ thống thương mại toàn cầu gia tăng trong suốt thời gian vừa qua. Việc kết nạp thêm thành viên mới cũng đồng thời khẳng định WTO vẫn tiếp tục mở rộng, phát triển và duy trì vai trò là nền tảng của hệ thống thương mại đa phương.

Đáng chú ý, cùng với việc gia nhập WTO, Comoros và Timor Leste cũng đã phê duyệt và đệ trình Văn bản chấp thuận Thỏa thuận về Trợ cấp nghề cá, nâng tổng số quốc gia chấp nhận Thỏa thuận lên 83. Thỏa thuận này sẽ chính thức có hiệu lực nếu có 2/3 nước thành viên nộp văn bản chấp thuận lên WTO.

Tính đến hết năm 2024, có 22 quốc gia khác vẫn đang trong quá trình đàm phán để gia nhập tổ chức này. Điều này cho thấy sức hấp dẫn và khẳng định thêm vai trò trung tâm của WTO trong việc đảm bảo một sân chơi thương mại công bằng, minh bạch và bền vững. ■

